



Tổng Giám mục Paul D. Etienne

Thông cáo Các Gia đình Giáo xứ Cuối cùng

Tổng Giáo phận Seattle đạt được Cột Mốc quan trọng trong nỗ lực lập kế hoạch *Đối Tác Trong Tin Mừng*

SEATTLE, ngày 5 tháng 2, 2024 – Cuối tuần này Đức Tổng Giám mục Paul D. Etienne ra thông cáo các gia đình giáo xứ cuối cùng, một cột mốc quan trọng của [Đối Tác Trong Tin Mừng](#), một nỗ lực nhằm vào việc tái cơ cấu và canh tân đời sống giáo xứ trong Tổng Giáo phận Seattle. Sau hơn một năm tìm tòi, nghiên cứu, tham vấn và phân định, 136 giáo xứ trong Tổng Giáo phận Seattle sẽ được chia vào 60 gia đình giáo xứ, bao gồm tám giáo xứ độc lập, sẽ có hiệu lực kể từ ngày mừng 1 tháng 7, 2024.

“Trên toàn Tổng Giáo phận, chúng ta có một cơ hội quan trọng để thay đổi cách thức chúng ta hoạt động với tư cách là một Giáo hội, để sử dụng tốt hơn các nguồn lực của mình – nhân lực, của cải, tài chánh của chúng ta – để chúng ta có thể tiếp thêm sinh lực cho đời sống giáo xứ, và cuối cùng là thực hiện sứ mạng của mình là giúp người khác gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô,” Đức Tổng Giám mục Etienne nói.

Bắt đầu từ ngày mừng 1 tháng 7, các gia đình giáo xứ này sẽ có hiệu lực dưới sự lãnh đạo của một cha chánh xứ và một cha phụ tá hoặc nhiều hơn. Các giáo xứ trong một gia đình sẽ làm việc với nhau trong khoảng thời gian ba năm để hình thành một giáo xứ mới theo giáo luật, đồng thời hình dung lại một cách sáng tạo cách thức họ sẽ phục vụ cộng đồng của mình.

“Mặc dù một số người ngay lập tức kết luận điều này nghĩa là chúng tôi sẽ đóng cửa một số nhà thờ, nhưng thực tế không phải vậy,” Đức Giám mục Etienne nói thêm. “Tương lai của gia đình giáo xứ này tùy thuộc vào ban lãnh đạo giáo xứ và cộng đồng dân Chúa, những người, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sẽ phân định cách thức tiếp thêm sinh lực cho đời sống giáo xứ như thế nào. Họ sẽ cùng nhau suy nghĩ về đời sống phụng vụ, các công việc mục vụ, khả năng tiếp cận với những người vùng ngoại biên, cách quản lý các cơ sở và nhiều hơn nữa của giáo xứ mình.”

Tám giáo xứ vẫn đứng độc lập được lãnh đạo bởi một dòng tu hoặc phục vụ một cộng đồng dân tộc riêng biệt như ở Giáo xứ St. Paul Chong Hasang ở Fife, sinh hoạt bằng tiếng Hàn Quốc. Những giáo xứ này sẽ vẫn tham gia vào tiến trình *Đối Tác Trong Tin Mừng*, tập trung một cách đặc biệt vào việc tái hình dung đời sống giáo xứ cùng với tất cả các giáo xứ khác trong Tổng Giáo phận.

Quá trình lập kế hoạch

Sau khi nghiên cứu cách tái cơ cấu của các giáo phận khác, đội ngũ lập kế hoạch *Đối Tác Trong Tin Mừng* đã chọn mô hình gia đình giáo xứ, cho phép các giáo xứ chia sẻ nguồn lực và mời gọi các lãnh đạo giáo xứ và giáo dân cộng tác vì tương lai gia đình giáo xứ của họ. Cộng đoàn dân Chúa có thể tái hình dung những cách thức mới để thực hiện sứ mạng của Giáo hội thay vì tuân theo một kết quả đã được định trước.

Một khi chiến lược này được thực hiện, đội ngũ này đã bắt đầu hơn một năm tham vấn về cấu trúc gia đình giáo xứ với các linh mục, phó tế, lãnh đạo giáo xứ và nhân viên, hiệu trưởng, nhân viên tổng giáo phận và anh chị em giáo dân. Mùa thu 2023, có hơn 3,000 trang từ các buổi đóng góp ý kiến đã được gửi về đội ngũ lập kế hoạch. Cuộc tham vấn này đã dẫn tới những thay đổi mới đã được đề xuất, ảnh hưởng đến 25 gia đình giáo xứ bao gồm 78 giáo xứ. Bảy mươi tám giáo xứ này được mời gọi tổ chức buổi lắng nghe vòng hai để thu thập thêm ý kiến đóng góp từ giáo dân và nhân viên giáo xứ. Tất cả các phản hồi đã được gửi đến nhóm lập kế hoạch, Ủy ban Giám sát và Đức Tổng Giám mục Etienne, người sau cùng đưa ra khuyến nghị cuối cùng và ra thông cáo về các gia đình giáo xứ cuối tuần này.

“Tôi rất biết ơn hàng ngàn người đã tham gia vào tiến trình tham vấn này bằng cách cung cấp các thông tin chi tiết trong giai đoạn đầu, chia sẻ những sáng kiến mới và cầu nguyện cho nỗ lực canh tân,” Đức Tổng Giám mục Etienne nói. “Công việc tái hình dung này không thể hoàn thành nếu không có anh chị em. Niềm hy vọng của tôi là các gia đình giáo xứ sẽ được hưởng lợi ích từ các món quà chia sẻ về nhân lực, thời gian và của cải để chúng ta, với tư cách là những đối tác trong Tin Mừng, có thể thực sự đổi mới đời sống giáo xứ.”

Để xem các gia đình giáo xứ cuối cùng, vui lòng truy cập: <https://archseattle.org/wp-content/uploads/2024/02/FinalParishFamiliesVie-min.pdf>

Về Đối Tác Trong Tin Mừng

Để chủ động giải quyết nhu cầu thay đổi, Tổng Giáo phận Seattle đã bắt đầu nỗ lực *Đối Tác Trong Tin Mừng* nhằm vào việc phục hồi đời sống giáo xứ năm 2022. Mục tiêu của *Đối Tác Trong Tin Mừng* là thu hút nhiều người hơn vào đời sống đức tin của họ, củng cố các cộng đồng đức tin địa phương, và trợ giúp các giáo xứ Công giáo thăng tiến sứ mạng đem Tin Mừng đến cho mọi người. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập tại archseattle.org/partners.

Về Tổng Giáo phận Seattle

Tổng Giáo phận Seattle bao gồm toàn bộ vùng Tây Washington, trải dài từ Canada đến Oregon, và từ Dãy núi Cascade đến Thái Bình Dương. Có 72 trường Công giáo và 136 giáo xứ, với hơn 500 thánh lễ mỗi tuần được cử hành trong tám ngôn ngữ. Đức Tổng Giám mục Paul D. Etienne lãnh đạo tổng giáo phận với các giám mục phụ tá, Đức Giám mục Eusebio Elizondo và Đức Giám mục Frank Schuster. Để biết thêm thông tin về Tổng Giáo phận Seattle, truy cập tại archseattle.org.

Thắc mắc về truyền thông: Helen McClenahan, 206-375-5679 | helen.mcclenahan@seattlearch.org

###